

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 กรกฎาคม 2544

วันนี้ (วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2544) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเมืองแห่งชาติ พ.... .ศ.

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2544 ราย 2 สัปดาห์

เรื่อง การทบทวนอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบศูนย์ราชการ

เรื่อง ผลการเจรจาเงินกู้จากธนาคารโลกสำหรับแผนงานเงินกู้เพื่อลดและเลิกการใช้สารทำลาย โอโซน)Thailand : Building Chiller Replacement Project)

เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ .ศ.

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร พ .ศ.2544

เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่สำหรับปี 2544

เรื่อง ผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย เพื่อการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค

เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย จัดสร้างโรงงานผลิตเอ (ทานอลฯ

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2544 ราย 2 สัปดาห์

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง รายงานผลการอนุมัติเงินประจำงวด และการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดยางพารา

เรื่อง การเข้าร่วมในบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือของอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ องค์การ) (มหาชน

เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการอื่นในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ที่ปรึกษารัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการตำรวจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างระเบียบดังกล่าว เป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จความชอบตามระเบียบนี้

เมื่อคณะอนุกรรมการได้พิจารณาคำขอบำเหน็จความชอบแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สุด และให้แจ้งคำวินิจฉัยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

กำหนดให้ข้าราชการซึ่งป่วยเจ็บถึงแก่ความตาย ทูพพลภาพ หรือพิการเพราะเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เลื่อนได้ไม่เกิน 1 ชั้น

กรณีที่ข้าราชการผู้ใดจะได้รับการเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนตามระเบียบนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่กรณีนั้นเกิดขึ้น และให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งคำวินิจฉัยให้ทราบภายในสามสิบวัน และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งคำวินิจฉัยแล้ว ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวัน

2. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเมืองแห่งชาติ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถอนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเสนอ เพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ร่างระเบียบดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 ให้ยุบรวมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ และ คณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติเข้าด้วยกัน และให้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการ ประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะและเมือง

3. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2544 ดังนี้

1. การเบิกจ่ายในภาพรวม

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว จำนวน 508,984 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.93 ของวงเงินงบประมาณ (910,000 ล้านบาท) เปรียบเทียบกับอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ปรากฏว่ามี อัตราการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 0.22

2. การเบิกจ่ายงบลงทุน

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกตามกระทรวง ซึ่งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วทั้งสิ้น 75,404 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.95 ของ งบประมาณรายจ่ายลงทุน)222,074 ล้านบาทโดยกระทรวงที่มีอัตราการ (เบิกจ่ายต่ำสุด3 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงอุตสาหกรรม มีอัตราการเบิกจ่ายต่อวงเงินงบประมาณเท่ากับร้อยละ 5.76 15.30 และ 16.04 ตามลำดับ

2.2 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 32 แห่ง ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน 65,358 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.47 ของ งบประมาณรายจ่ายลงทุนในกลุ่มนี้)189,622 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่มีอัตรา (การเบิกจ่ายต่ำสุด3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ ประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมราชทัณฑ์ มีอัตราการเบิกจ่ายต่อวงเงิน งบประมาณเท่ากับร้อยละ 1.95 7.43 และ 9.04 ตามลำดับ

4. เรื่อง การทบทวนอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบศูนย์ราชการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องการทบทวนอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบศูนย์ราชการ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ (ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4) ดังนี้

ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกลางเพียงหน่วยงานเดียว รับผิดชอบดูแลการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และค่าสาธารณูปโภคเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน ตลอดจนรับผิดชอบดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้าบริเวณดังกล่าวของส่วนราชการที่ตั้งอยู่บนศาลากลางจังหวัด และที่ตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นศูนย์ราชการแล้ว และที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นศูนย์ราชการ ยกเว้นหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งไม่สังกัดฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานซึ่งอยู่ในสังกัดฝ่ายบริหาร แต่มีการปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ จำเป็นต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาดแตกต่างไปจากหน่วยงานทั่วไป เช่น หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การจัดสรรงบประมาณ การดูแลรักษา ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ส่วนราชการที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ให้ตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเกลี้ยอัตรากำล้างใหม่ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่และศูนย์ราชการ

ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง พร้อมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปตั้งจ่ายที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเกลี้ยอัตรากำล้างใหม่ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539 พิจารณาแก้ไขระเบียบคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการในข้อ 1 - 4

ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรให้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ อภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 4 ไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่ง คณะกรรมการฯ เห็นว่าในปัจจุบันมีสถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น หอประชุม ศาลา ประชาคม สนามกีฬาจังหวัด ฯลฯ ซึ่งก่อสร้างด้วยงบประมาณจำนวนมาก แต่ยังไม่คุ้มค่า บางแห่งทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ สมควรมีการแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เอกชนสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมหรืองานพิธีต่าง ๆ เพื่อจัดหารายได้เป็นค่า บำรุงรักษาสถานที่ หรือนำมาใช้บริหารจัดการภายในหน่วยงานจะทำให้สามารถใช้ สถานที่อย่างคุ้มค่า และเป็นการแบ่งเบาภาระของงบประมาณแผ่นดิน

สำนักงานประมาณรายงานว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 ในการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการ บริหารจัดการดูแลศาลากลางจังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณศาลา กลางจังหวัด ทั้งในกรณีที่เป็นศูนย์ราชการตั้งงบประมาณไว้ที่กรมธนารักษ์ และกรณีที่ไม่เป็นศูนย์ราชการตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้น ยังไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน และค่อนข้างสิ้นเปลืองงบประมาณในกรณีที่กรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล เนื่องจากไม่สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เหมือนเช่นสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา อีกทั้งการมีหน่วยงาน หลายหน่วย ดูแลยังไม่สอดคล้องกับหลักการในการดูแลศูนย์ราชการในส่วนภูมิภาค ตามที่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเสนอไว้ คือ ให้มีหน่วยงานกลางเพียงหน่วยงาน เดียวเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการดูแลรับผิดชอบแก่หน่วยราชการต่าง ๆ ที่อยู่บนศาลากลางจังหวัดและศูนย์ราชการเกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวน ดังกล่าว

อนึ่ง ในการมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็น หน่วยงานกลางเพียงหน่วยเดียวในการดูแลศูนย์ราชการในส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 บางข้อที่กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของกรมธนารักษ์ โดยแก้ไขให้เป็นหน้าที่ของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลศูนย์ราชการ เพื่อมิให้ขัดกับหลักการของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ จึงเห็นสมควรที่ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539 พิจารณา แก้ไขระเบียบคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการฯ พ.ศ. 2542 ดังกล่าวต่อไป ด้วย

5. เรื่อง ผลการเจรจาเงินกู้จากธนาคารโลกสำหรับแผนงานเงินกู้เพื่อลดและเลิก การใช้สารทำลายโอโซน (Thailand : Building Chiller Replacement Project)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการเจรจาเงินกู้จากธนาคารโลกสำหรับแผนงานเงินกู้เพื่อลดและเลิกการใช้สารทำลายโอโซน (Thailand : Building Chiller Replacement Project) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้กระทรวงการคลังในนามราชอาณาจักรไทยค้ำประกันเงินกู้จาก The Ozone Trust และ The Global Environment Facility Trust Fund ผ่านธนาคารโลก ในวงเงิน 2.475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินเทียบเท่า 2 ล้านดอลลาร์ SDR (Special Drawing Rights) ซึ่งธนาคารโลกได้พิจารณาให้เงินกู้แก่บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามแผนการลดและเลิกการใช้สารทำลายโอโซน (CFC) ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะนำเงินกู้ดังกล่าวมาให้กู้ต่อแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ร่วมในโครงการนำร่องในการเปลี่ยนระบบทำความเย็นในตู้อาคาร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการใช้สารทำลายโอโซนที่มีในประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1.1 เงื่อนไขเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.00 ต่อปี

การดำเนินโครงการนำร่อง

- 1) บริษัทฯ จะให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน 24 ราย ที่เข้าร่วมโครงการตามแผนงานดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนระบบทำความเย็น
- 2) บริษัทฯ จะต้องประเมินผลความสำเร็จของโครงการนำร่อง จัดเตรียมแผนงานสำหรับโครงการต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากโครงการนำร่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จำนวน 9,852,400 บาท

การชำระคืน บริษัทฯ จะชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารโลกเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเบิกจ่ายเงินกู้ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ระยะเงินกู้

- 1) กรณีที่รัฐบาลไม่ทำโครงการต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงระบบทำความเย็น จำนวน 400 โครงการ ในอนาคตจะต้องชำระคืนเงินกู้ภายในเวลา 5 ปี นับจากวันที่สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้

2) กรณีที่รัฐบาลทำโครงการต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงระบบทำความ
เย็น จำนวน 400 โครงการ ในอนาคตจะต้องชำระคืนเงินกู้ภายใน
เวลา 8 ปี นับจากวันที่สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้

การเบิกจ่ายเงินกู้ เบิกจ่ายผ่านบัญชีพิเศษ (Special Account) โดยมีระยะ
สิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินกู้ (Closing Date) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2548

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสัญญาเงินและค้ำประกันเงินกู้
ธนาคารโลก

1.2 เงื่อนไขการให้กู้ต่อแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะให้กู้เป็นสกุลเงิน
บาทโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้คือนาน 4
- 5 ปี

1.3 เงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ รัฐบาลไทยในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ต้องดำเนิน
โครงการตามแผนงานในระยะที่ 2 (Part B) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1) ตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมและกำกับการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 โดย
มีผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทฯ และผู้แทนภาคเอกชน
- 2) ตั้งคณะผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินผลโครงการนำร่อง (Part A) และ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับจากโครงการนำร่องแก่
สาธารณชน รวมทั้งพัฒนาโครงการและกำหนดแนวทางการจัดหาแหล่ง
เงินทุน สำหรับการดำเนินแผนงานในระยะที่ 2 เพื่อเปลี่ยนระบบทำความ
เย็นในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในวงกว้างต่อไป

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในสัญญาค้ำประกันรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้า ไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางปฏิบัติการทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณี
เข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ส่วนราชการทุกหน่วยถือปฏิบัติว่า ในการรับมอบที่ดิน
ซึ่งมีผู้อุทิศให้ นั้น ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารรับมอบที่ดินที่ได้รับมอบเพื่อใช้เป็น

หลักฐานอ้างอิงเมื่อมีข้อพิจารณาโต้แย้งเกิดขึ้น โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยรายงานว่าได้มอบหมายให้กรมที่ดินดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับมอบที่ดินกรณีที่ราษฎรอุทธรณ์ที่ดินให้ทางราชการหรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแนวปฏิบัติว่า ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ซึ่งได้รับอุทธรณ์ที่ดินจากราษฎรหรือเข้าไปดำเนินการในที่ดินเอกชน จัดทำหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการอุทธรณ์ที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ โดยให้มีรายละเอียดประกอบด้วย ดังนี้

ที่ดินที่จะอุทธรณ์ให้กับทางราชการ หรือจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการต้องเป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย หากที่ดินนั้นมีภาระผูกพัน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อน

ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์ที่ดิน พร้อมแผนที่แสดงขอบเขตและเนื้อที่ของที่ดินที่จะอุทธรณ์ หรือยินยอมจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ แล้วให้เจ้าของที่ดินและผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ลงชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานในกรณีมีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้สำเนาประกอบเรื่องไว้ด้วย

7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2544 ที่ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการปีละ 2 ครั้ง และสอดคล้องกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ซึ่งได้มีการใช้บังคับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544

8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2544

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของกระทรวงการคลัง และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์เดิม เกี่ยวกับการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นโบราณวัตถุเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและป้องกันการลักลอบนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร และเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงที่ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ได้ลงนามร่วมกัน ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ให้ยกเลิกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่)109) พ .ศ.2538

กำหนดความหมายของคำว่า ให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างไทย "โบราณวัตถุ" กับกัมพูชา และพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน .ศ.แห่งชาติ พ2504

กำหนดให้โบราณวัตถุเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าในราชอาณาจักร

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร

9. เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ เรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

กรณีการประสบภาวะขาดทุนจำนวนมาก เนื่องจากบริษัท TDFS ไม่สามารถบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้เกิดจากปัญหาคือ การลงทุนที่สูง การประกอบการไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่กำหนด การบริหารงานของบริษัทไม่ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจากการที่ยอดขายสินค้าต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้มาก

กรณีการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.2504 โดยที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบข้อเสนอของประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ททท ให้บริษัท .KPI เข้าสิทธิการบริหารร้านค้าปลอดอากรในเมืองไปแล้ว ถือว่าเป็นการรับรองการดำเนินงาน และเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี .ประธานกรรมการ ททท (นายปิยะฉัตร วัชรภรณ์) ในขณะนั้น ซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ปัญหาโดยรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทTDFS ประสบปัญหาการขาดทุน และขาดสภาพคล่อง จะต้องเพิ่มทุนแต่รัฐบาลไม่มีเงิน ต้องการหาผู้มีประสบการณ์มาดำเนินการแทนโดยรับภาระหนี้ไปทั้งหมด โดยไม่ได้เปิดประมูลเพราะต้องหาผู้มาดำเนินการให้ทันเวลาเพื่อต่อรองขอเลิกสัญญา กับบริษัท ARI ซึ่งรับจ้างดำเนินงานบริษัท TDFS อยู่เดิม

10. เรื่อง การเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่สำหรับปี 2544

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้เปิดตลาดนำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่สำหรับปี 2544 ปริมาณในโควตา 6.283 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภาษีนอกโควตาให้เป็นไปตามข้อผูกพัน โดยมอบให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้นำเข้า เพื่อให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก และช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยการยกเว้นภาษีนำเข้า ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

11. เรื่อง ผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย เพื่อการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย เพื่อการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

สำนักนายกรัฐมนตรีรายงาน ว่า พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพม่า ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNDCP) เพื่อการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2544 ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า ได้มีการประชุม 2 ระดับ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งมี H.E. Col Tin Hlaing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าคณะผู้แทนของสหภาพพม่า เป็นประธาน สรุปผลการประชุม ดังนี้

1.1 ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2544 ซึ่ง Pol. Maj. Gen. Soe Win อธิบดีตำรวจสหภาพพม่า หัวหน้าคณะผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหภาพพม่า ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ยาเสพติดในแต่ละประเทศ โดยปัญหาฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาค และที่ประชุมได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปัญหาการแพร่ระบาดของสารกระตุ้นประเภทแอมเฟตามีน (ATS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า (methamphetamine) ซึ่งได้แพร่ระบาดไปยังประเทศภาคีบันทึกความเข้าใจ รวมทั้งปัญหาการลักลอบค้าสารตั้งต้นเพื่อนำไปใช้ผลิตยาเสพติด

ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด โดยถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล และได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามข้อมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2541 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

1.2 ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่นำไปใช้ในการผลิตยาเสพติด ตลอดจนความร่วมมือตามแนวบริเวณชายแดนเพื่อการปราบปรามยาเสพติดของประเทศภาคีบันทึกความเข้าใจ ที่มีพรมแดนร่วมกัน

1.3 ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ดังนี้

การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด ที่ประชุมเห็นชอบกับการดำเนินงานในลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนและความเป็นเจ้าของโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติดมากขึ้น โดย UNDCP ได้เสนอเอกสารพินิจสารว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนของประเทศภาคีบันทึกความเข้าใจ เพื่อการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค (Protocol on Partnership to the 1993 MOU on Drug Control) เพื่อแสดงให้เห็นประเทศผู้บริจาคเห็นว่า ประเทศภาคีบันทึกความเข้าใจ มีความพยายามที่จะช่วยเหลือตนเองเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค โดยร่วมกันออกเงินสมทบเพื่อการดำเนินโครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาค นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนในลักษณะที่มีใช้ตัวเงิน โดยประเทศภาคีบันทึกความเข้าใจ จะต้องสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการ ดังนี้

กัมพูชาและลาว 3,000 เหรียญสหรัฐ

พม่าและเวียดนาม 5,000 เหริยญสหรัฐฯ

จีนและไทย 10,000 เหริยญสหรัฐฯ

และที่ประชุมเห็นชอบในหลักการกับสาระในพิธีสารฯ และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจากพิธีสารว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนฯ เป็นเอกสารเพิ่มเติมของบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน)Addendum on Partnership to the 1993 MOU on Drug Control) ซึ่งถ้าหากทุกประเทศดำเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศแล้ว UNDCP จะเวียนเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อให้มีการลงนามต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงนามในเอกสารโครงการควบคุมสารตั้งต้นในเอเชียตะวันออก)Precursor Control in East Asia) ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการเดิม โดยมีประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเข้าร่วมโครงการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าและการรั่วไหลของสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด โดยกระผมได้ร่วมลงนามกับรัฐมนตรีของประเทศภาคีบันทึกความเข้าใจฯ อีก 5 ประเทศ และผู้แทน UNDCP ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2544

1.4 ที่ประชุมเห็นชอบปฏิญญาอย่างกว้างซึ่งย้ำถึงเจตนารมณ์ของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคและตระหนักถึงกรอบความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการอาเซียนจีน เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติด ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมInternational Congress ซึ่งประเทศไทยและ UNDCP เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2543

1.5 สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งต่อไปในปี 2545 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีในปี 2546

2. การประชุมระดับทวิภาคีเพื่อการควบคุมยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างไทย-พม่า และ ไทย-กัมพูชา

2.1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2544 ได้มีการประชุมระดับทวิภาคีเพื่อการควบคุมยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างไทยกัมพูชา ซึ่งการประชุม-พม่า และไทย-เป็นไปด้วยดีโดยการประชุมระดับทวิภาคีเพื่อการควบคุมยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงไทยพม่านั้น ประเทศไทยได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์พม่า ซึ่งประเทศ-ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้นระหว่างไทยศไทยโดยกระทรวง

การต่างประเทศเป็นผู้เสนอให้ฝ่ายพม่าพิจารณา ทั้งนี้ ฝ่ายพม่าแจ้งว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสหภาพพม่าได้แสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากประเทศไทย โดยเฉพาะการอบรมเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด

2.2 การประชุมระดับทวิภาคีเพื่อการควบคุมยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงไทย-กัมพูชา ทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือตามแนวชายแดนในระดับจังหวัด ระหว่างจังหวัดตราดของไทยและจังหวัดเกาะกงของราชอาณาจักรกัมพูชา และเห็นชอบที่จะขยายความร่วมมือในพื้นที่เพิ่มเติมอีก 1 จุด คือ ระหว่างจังหวัดสระแก้วของไทยและจังหวัดปอยเปตของราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทยยินดีให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่กัมพูชา

2.3 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ (พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) หรือกับ H.E. Col. Tin Hlaing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าคณะผู้แทนพม่าเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่าด้านยาเสพติด โดยได้เสนอขอให้ทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันในการทำโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และได้รับคำยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสหภาพพม่าว่าพร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

12. เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย (จัดสร้างโรงงานผลิตเอทานอลฯ)

คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย (จัดสร้างโรงงานผลิตเอทานอลฯ) ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ผู้แทนทางการค้าของไทย (นายประจวบ ไชยสาส์น) ได้นำคณะผู้แทนทางการค้าออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรื เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย โดยรัฐบาลออสเตรเลียจะจัดหาเงินช่วยเหลือระยะยาวสำหรับจัดสร้างโรงงานผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนกับการซื้อสินค้าจากไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย ในการจัดสร้างโรงงานผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง โดยแลกเปลี่ยนกับการซื้อสินค้าจากประเทศไทย โรงงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายไทย เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยี และระบบที่ได้มาตรฐาน และใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตรของไทย และขณะนี้ออสเตรเลียได้จัดตั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย Siemens Steyr Daimler-Puch และ Vogelbusch ภายใต้ชื่อ Austrian Consortium of Infrastructure (ACI) ซึ่งกำลังร่วมกันจัดทำข้อเสนอในการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงขนาด 300,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้

มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ ร่วมกับโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบชีวภาพขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อวัน จำนวน 5 โรงงาน

โรงงานดังกล่าวเป็นระบบซึ่งสามารถผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบภาคเกษตรต่าง ๆ (Flexible system) ได้ อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กำลังร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ ทั้งนี้ อาจให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นคู่สัญญา โดยอาจร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีความสนใจ

รัฐบาลออสเตรเลียจะจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะยาวสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่ฝ่ายไทย โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 5 - 10 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ส่วนการปรับระบบการผลิตเพื่อให้ใช้วัตถุดิบทางเกษตรต่าง ๆ นั้น ความเป็นไปได้ แต่หากสามารถใช้ผลผลิตเพียงอย่างเดียวในหนึ่งโรงงาน จะช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า และเอทานอลสามารถใช้แทน MTBE (Methyl Tertiary Butyl Esther) ได้อย่างสมบูรณ์

สถานที่ตั้งโรงงานดังกล่าว หากไทยมีวัตถุดิบมากเพียงพออาจตั้งกระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถป้อนโรงงานได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การตั้งโรงงานจะดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะให้ใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ในประเทศให้มากที่สุด

13. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2544 ดังนี้

การเบิกจ่ายในภาพรวม

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากคลังแล้ว จำนวน 533,251 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.60 ของวงเงินงบประมาณ (910,000 ล้านบาท) เปรียบเทียบกับอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ซึ่งมีวงเงินงบประมาณจำนวน 860,000 ล้านบาท จะมีอัตราการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 0.37 แต่มีเม็ดเงินสูงกว่า 26,103 ล้านบาท ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดหน่วยเบิกจ่ายที่มีงบลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาทอย่างเต็มที่

การเบิกจ่ายงบลงทุน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามกระทรวง ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 82,297 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.04 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน (222,158 ล้านบาท) โดยกระทรวงที่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ำสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม มีอัตราการเบิกจ่ายต่อวงเงินงบประมาณเท่ากับร้อยละ 9.18 15.43 และ 18.58 ตามลำดับ **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 32 แห่ง**

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 32 แห่ง มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 71,748 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.82 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนในกลุ่มนี้ (189,689 ล้านบาท) โดยหน่วยงานที่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ำสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มีอัตราการเบิกจ่ายต่อวงเงินงบประมาณ เท่ากับร้อยละ 1.96 10.31 และ 11.38 ตามลำดับ

14. เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับผิดชอบดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 กล่าวคือ มีจำนวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 2,254,792 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.20 ของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,368,412 ราย จำแนกเป็น

เกษตรกรที่สมัครใจขอพักชำระหนี้ จำนวน 1,155,360 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.24 ของจำนวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

เกษตรกรที่สมัครใจขอลดภาระหนี้ จำนวน 1,099,432 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.76 ของจำนวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายนั้น จากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพนอกภูมิลำเนา เช่น ทำงานต่างประเทศ หรือทำงานรับจ้างต่างจังหวัด เป็นต้น ซึ่ง ธ.ก.ส. จะดำเนินการติดต่อให้ทายาทหรือกลุ่มลูกค้าที่เกษตรกรเหล่านั้นสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

15. เรื่อง รายงานผลการอนุมัติเงินประจํางวด และการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงบประมาณรายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณของ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

การอนุมัติเงินประจํางวดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2544 สำหรับปีงบประมาณ 2544 มี จำนวนทั้งสิ้น 869,449.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.6 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 910,000 ล้านบาท สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2544 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 จำนวน 508,983.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.9 ของวงเงินงบประมาณ และจากรายงานการเบิกจ่าย จริงเบื้องต้น โดยกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 มีการ เบิกจ่ายจำนวน 533,251.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.6 ของวงเงินงบประมาณ

การอนุมัติเงินประจํางวดปีงบประมาณ 2544 ของโครงการถ่ายโอนงานกิจกรรม/ บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงวันที่30 มิถุนายน 2544 มี จำนวนทั้งสิ้น 31,931.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.7 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 32,339.6 ล้านบาท สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 มีจำนวน 11,158.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.5 ของวงเงิน งบประมาณ และข้อมูลการเบิกจ่ายจริงเบื้องต้น โดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 มีจำนวน 12,508.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.7 ของวงเงิน งบประมาณ

16. เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาการใช้งบเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาด ยางพารา

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้องค์การสวน ยางขยายระยะเวลาการใช้งบเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดยางพาราระยะที่ 3 4 5 และ 6 จำนวน 7 วงเงิน เป็นเงิน 13,800 ล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2545 โดย กระทรวงการคลังค้ำประกัน และให้องค์การสวนยางนำเงินวงเงินกู้ส่วนที่เหลือของวงเงิน 1,000 ล้านบาท และ 4,000 ล้านบาท งวดที่ 1 ใช้เป็นค่าดำเนินการโครงการฯ และ ชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2544 โดยไม่ต้องกู้เงินเพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า

องค์การสวนยางกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด เพื่อใช้ในโครงการ (มหาชน) แทรกแซงตลาดยางพารา ตั้งแต่ปี2535 - 30 มิถุนายน 2544 จำนวน 12 วงเงิน เป็นเงินกู้ 19,004 ล้านบาท และได้ดำเนินการแทรกแซงตลาดยาง โดยซื้อยาง

จากเกษตรกรโดยตรงและจ้างเอกชนนมควัน และจัดเก็บในโกดังเพื่อดำเนินการขายยาง ต่อไป มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 32,295.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่กว่าสามในสี่ (ร้อยละ) 76.3) เป็นเงินที่จ่ายค่าจ้างให้กับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเกษตรกรได้รับประโยชน์ แยกเป็นค่าซื้อยางจากเกษตรกร 24,641.5 ล้านบาท ร้อยละ 76.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,806.5 ล้านบาท ร้อยละ 5.6 ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 5,847.5 ล้านบาท ร้อยละ 18.1 รวมเป็นเงิน 32,295 ล้านบาท ร้อยละ 100

องค์การสวนยางคาดว่ามียางได้จากการดำเนินโครงการ 20,405.6 ล้านบาท แยกเป็นเงินจากการขายยาง เป็นเงิน 17,485.4 ล้านบาท และมูลค่ายางในสต็อก (116,800 ตัน ประเมินราคากิโลกรัมละ (25.00 บาท เป็นเงิน 2,920.2 ล้านบาท และจากการดำเนินงานดังกล่าวคาดว่าองค์การสวนยางมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เป็นเงิน 11,889.96 ล้านบาท และเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ) 49.2) เป็นการขาดทุนจากดอกเบี้ย แยกเป็นจากการดำเนินงาน 1,806.52 ล้านบาท ร้อยละ 15.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5,847.53 ล้านบาท ร้อยละ 49.2 ส่วนต่างราคา ซื้อ ขาย - 4,235.91 ล้านบาท ร้อยละ 35.6 รวมเป็นเงิน 11,889.96 ล้านบาท ร้อยละ 100

องค์การสวนยางต้องเร่งรัดบัญชีโครงการฯ ระยะที่ 3 - 6 ส่วนที่เหลือซึ่งมีวงเงินกู้รวม 7 วงเงิน เป็นเงิน 13,800 ล้านบาท และปิดบัญชีการขายยางในสต็อกจำนวน 116,800 ตัน เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรอง กรณีมีการขาดทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานโครงการ จะได้ของงบประมาณปี 2546 ชดเชยเพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายและชำระคืนธนาคารกรุงไทย จำกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือน (มหาชน) ธันวาคม 2546

การขยายระยะเวลาของวงเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดยางพาราทำให้องค์การสวนยางสามารถขายตัวสัญญาใช้เงินต่อไปได้ จนกว่าจะนำรายได้จากการขายยางและเงินงบประมาณมาชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของโครงการแทรกแซงตลาดยางพาราที่เกิดขึ้น อันจะทำให้ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยปรับเนื่องจากผิดกำหนดชำระ ซึ่งจะลดภาระของรัฐได้ประมาณเดือนละ 140 ล้านบาท และทำให้ไม่เกิดปัญหา NPL จำนวน 12,350.26 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด ตลอดจน (มหาชน) และเสถียรภาพ (มหาชน) ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด ทางเศรษฐกิจของประเทศ

17. เรื่อง การเข้าร่วมในบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือของอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการเข้าร่วมในบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือของอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมในบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือของอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหากจำเป็นสามารถปรับปรุงถ้อยคำของบันทึกความเข้าใจที่มีใช้สาระสำคัญ ก็ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดำเนินการได้โดยประสานงานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

ให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย

องค์กรและการประสานงาน

ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันทำหน้าที่ประธานที่ประชุมรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมของประเทศ อาเซียน)TELMIN) ทุกปี โดยเรียงตามตัวอักษร

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านโทรคมนาคมอาเซียน)TELSOM) จะทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการของ TELMIN ในการกำกับดูแล การประสานงานและการดำเนินการตามโครงการและแนวนโยบาย ซึ่งกำหนดโดย TELMIN

การจัดประชุม TELMIN จะมีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนาเพื่อประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเพื่อกำหนดนโยบายในสาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน

18. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

เรื่องนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเป็นองค์การมหาชน และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปพลางก่อน และเมื่อการดำเนินงานมีความสมบูรณ์แล้ว ก็จะตรากฎหมายรองรับเป็นการถาวรต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. โดยกำหนดให้จัดตั้งเป็น

องค์การมหาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านนำไปใช้จ่ายในการให้สมาชิกกู้ยืมเงินต่อไป แต่เนื่องจากในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านนั้น จะมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 เป็นผู้ดำเนินการ ฉะนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยสอดคล้องกัน โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จะเป็นผู้กำหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินส่วนกองทุน

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการเงินและควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดังกล่าวกำหนด

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

การดำเนินการของกองทุน

- 1) กำหนดให้กองทุนเป็นองค์การมหาชนมีสำนักงานที่กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง และจะจัดตั้งสำนักงานสาขาก็ได้
- 2) กองทุนจะมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านนำไปให้สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ รวมทั้งนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้นได้
- 3) สำหรับดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินที่จัดสรรให้นำไปกู้ยืม หรือทรัพย์สินที่มีการบริจาคเพื่อกองทุนหมู่บ้านใด ให้กองทุนกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านเพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองได้
- 4) เพื่อให้การดำเนินการของกองทุนสอดคล้องกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จึงกำหนดให้การดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการดังกล่าวกำหนดด้วย
- 5) การดำเนินการเกี่ยวกับทุนและทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ซึ่งในร่างพระราชกฤษฎีกานี้ มีได้นำรายละเอียดที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาบัญญัติซ้ำไว้อีก ดังเช่นพระราชกฤษฎีกาที่ได้ออกมาใช้บังคับก่อนหน้าพระราช

กฤษฎีกาฉบับนี้ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นกรณีการเริ่มจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นใหม่ จึงมีการบัญญัติซ้ำให้เกิดความเข้าใจ แต่ในขณะนี้ผ่านไปได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงมิได้นำบทบัญญัติ ตามกฎหมายเกี่ยวกับทุนและทรัพย์สินก็จะกันไป ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 เช่นเดียวกัน ซึ่งบัญญัติไว้ ครบถ้วนแล้ว

การบริหารกองทุน

- 1) กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวนรวม 11 คน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 และให้มีการสรรหาผู้อำนวยการ เป็นผู้บริหารสำนักงานกองทุน
- 2) ในการบริหารกองทุนของคณะกรรมการบริหารจะมีลักษณะเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น
- 3) เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการที่กองทุนหมู่บ้านรับเงินจากกองทุนไป ดำเนินการแทน จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริหารกำหนดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเรื่องการเก็บรักษาเงิน การให้กู้ยืมเงิน การชำระหนี้ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งกำหนดสัญญาการกู้ยืมของสมาชิก ของกองทุนหมู่บ้านด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) กำหนดให้ผู้อำนวยการกองทุนมีหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หากปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจระงับการจ่ายเงินหรือเรียกเงินคืนได้

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีการแก้ไข ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มีการแก้ไข องค์ประกอบคณะกรรมการจากที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ เดิม โดยเพิ่มบุคคลที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งได้เคยมีการพิจารณากำหนดไว้แล้วในร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.... .ศ.

แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกองทุนจะเป็นผู้รับนโยบาย เหล่านั้นไป (องค์การมหาชน) ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ต่อไป นอกจากนี้ ได้กำหนดให้คณะกรรมการออกระเบียบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านให้ชัดเจน และสามารถกำกับดูแลได้ ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยให้มีการกำหนดในเรื่องการจัดตั้งและการจดทะเบียนกองทุน หมู่บ้าน การเลิก หรือรวมกองทุนหมู่บ้าน คุณสมบัติและการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อำนาจหน้าที่และการบริหารงานของคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วย

กำหนดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็น (องค์การมหาชน) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่าง คณะกรรมการตามระเบียบนี้ ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและการดำเนินงานของ กองทุนซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการ

อนึ่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ พ.ศ. 2544 จะใช้บังคับต่อไป และกิจการต่าง ๆ จะดำเนินไปตามปกติจนกว่า นายกรัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เปลี่ยนเป็นการดำเนินงานโดยกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา ในระหว่างนั้นจะมีการแต่งตั้ง กรรมการบริหารและผู้อำนวยการเพื่อบริหารกองทุนตามพระราชกฤษฎีกา และถ้าพร้อม เมื่อใดนายกรัฐมนตรีก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โอนงานตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีฯ จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาเป็นของกองทุนตามพระราช กฤษฎีกานี้

19. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการอื่นในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้แต่งตั้งกรรมการ อื่นในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 3 คน แทนกรรมการเดิมที่ ลาออก 2 คน คือ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ และนายวรพจน์ วิศวดพิชัญ และกรรมการ เดิมที่พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด คือ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ โดยมี รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้ 1) พลเอก สำเภา ชูศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 2) พล เอก โชคชัย หงส์ทอง 3) นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2544 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2544 แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 2 ปี ตามวาระแล้ว ดังต่อไปนี้ 1) นายอดุล วิเชียรเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม 2) นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3) นายปรีดี บุรณศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 4) นายมดี ตั้งพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง 5) นายไพบุลย์ ช่างเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ

3. มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจำลอง ครุฑขุนทด) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่อาจปฏิบัติราชการได้

4. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ จำนวน 5 สาขา รวม 44 คน แทนคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารชุดเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 3 ปี ตามวาระ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544 ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกระแส ชนะวงศ์) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 5 คน โดยมี ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ นายไพโรจน์ ینگสานนท์ รองศาสตราจารย์ แสง บุญเฉลิมวิภาส และศาสตราจารย์ อาวุธ ศรีศุภกริ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศไทย จำนวน 5 คน โดยมี ศาสตราจารย์ วิเชียร วัฒนคุณ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย พลตำรวจตรี เกษม แสงมิตร นายบรรณินดี เศรษฐบุตร ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ เอกบุตร และพลเอก สนั่น ขจรกล้า

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร 6 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์ เกษม จันทร์แก้ว นาย

เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายสันหัต โรจนสุนทร และ รองศาสตราจารย์ สุนทร มณีสวัสดิ์

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ จำนวน 7 คน โดยมี ศาสตราจารย์ โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ พัวพงศกร รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ โขวิไลกุล นายวีระชัย เตชะวิจิตร รองศาสตราจารย์ สมภพ มานะรังสรรค์ รองศาสตราจารย์ สหชน รัตนไพจิตร และศาสตราจารย์ เสาวนีย์ อัศวโรจน์

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 21 คน โดยมี ศาสตราจารย์ วิเชียร วัฒนคุณ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายดำรง บุญยืน นายดิเรก สุนทรเกตุ นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์ นางแนนน้อย วิศวโยธิน ศาสตราจารย์ ปรีดี เกษมทรัพย์ รองศาสตราจารย์ มนตรี รูปสุวรรณ นางมัลลิกา คุณวัฒน์ นายรังสิกร อุปพงศ์ นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร นายวัฒนา รัตนวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา ตันสุวรรณนท์ ศาสตราจารย์ ศักดิ์ สนองชาติ รองศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายสมหมาย หอมล่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย รองศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ และนายฮึกหาญ โดมรงค์ดี

5. ที่ปรึกษารัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ นายชาติ พิริยะกิจไพบุลย์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญนำ ทานสัมฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร มณีรินทร์) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ นายประกิจ พลเดช เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

6. ข้าราชการตำรวจ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2544 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ดังนี้

พลตำรวจตรี เจตนากร นภิตะภักฐ์ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ดำรงตำแหน่ง
ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

พลตำรวจตรี ปรีชา ปลดริญ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่ง ผู้
บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

พันตำรวจเอก ปัญญา เทียนศาสตร์ รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ
ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอให้แต่งตั้ง นาย
วิษณุ วิถีธรรม กรรมการบริษัท Thaioil Power Company Limited ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แทนนายประจักษ์
แจ่มศรีมีโชติ ที่ขอลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่

8. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแทนคณะกรรมการ ชุดเดิมที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระใน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมี นายทอง พิทยะ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่น
อีก 9 คน ประกอบด้วย นายแพทย์ประเวศ วะสี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นาย
พนัส สิมะเสถียร นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายโฆษิต ปันเปี่ยมราษฎร์ นางจรี วิจิตร
วาทการ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายนิพนธ์ พัวพงศกร และนายประสิทธิ์ ไชวีไภกุล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป
